

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

การพัฒนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเผยแพร่
ต่อผู้ลงทุนโดยตรงทันที (SCP - Straight through)

จัดทำโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยเปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13 มิถุนายน 2554



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และให้มีมาตรฐานสากลที่เทียบเท่ากับการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการพัฒนาระบบจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน หรือ SET Community Portal (SCP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านความรวดเร็วและความสะดวก รวมทั้งช่วยลดภาระและขั้นตอนการทำงานของบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำและส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดเตรียมและพัฒนาระบบให้บริษัทจดทะเบียนสามารถส่งข้อมูลในรูปแบบฟอร์มข่าวมาตรฐาน (Template) ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลที่สำคัญพร้อมแนบข้อมูลในรูปแบบ PDF File ควบคู่กับการส่งข้อมูลผ่านทางโทรสารให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสำคัญไปยังผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้สะดวกมากขึ้น และผู้ใช้ข้อมูลก็สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ในปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนงานพัฒนาระบบ SCP โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SCP เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนโดยตรงทันที (Straight through) โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางโทรสารอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและเวลาของการเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนเป็นการพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีความทัดเทียมและสามารถเชื่อมโยงได้กับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนสามารถใช้งานได้ง่าย และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยโปรดนำส่งข้อคิดเห็นต่อฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนิสเรศ ดิยเทศ

โทรศัพท์ 02-229-2113

Email address : nisres@set.or.th

Fax 02-359-1008-11

หรือ 02-654-5607-8

คุณพัชรา จันทร์เพ็ญ

โทรศัพท์ 02-229-2098

Email address : patcharaj@set.or.th

Fax 02-359-1008-11

หรือ 02-654-5607-8

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาพัฒนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านความรวดเร็วและความสะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที่ 2 : การพัฒนาแนวทางเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนโดยตรง (SCP-Straight through)

ปัจจุบันการรายงานข้อมูลและการนำเสนอสารสนเทศใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน กำหนดให้นำส่งผ่านระบบจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนหรือ SET Community Portal : SCP ซึ่งเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Web Based พร้อมทั้งบริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งข้อมูลที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางโทรสารในคราวเดียวกัน และเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับสารสนเทศทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรสารครบถ้วนแล้ว ก็จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนได้ทราบต่อไป ซึ่งระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ข้อมูลข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนจะเผยแพร่ผ่านช่องทางนี้เป็นลำดับแรกก่อนที่จะมีการเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ ต่อไป ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์

ข้อเสนอ :

การพัฒนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน โดยตรง (Straight through) โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้

1. บริษัทจดทะเบียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯต่อผู้ลงทุน ได้ทันที (Straight through)
2. บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องนำส่ง FAX เอกสารข้อมูลของบริษัทมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและเวลาของการเผยแพร่ข้อมูล
3. มีการส่ง E-mail แจ้งไปยังผู้บริหารและ Contact Person ของบริษัทจดทะเบียนทราบทันทีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนทราบได้ว่าข้อมูลได้ส่งและเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว
4. กำหนดให้มี User Name และ Password แยกเป็นของผู้จัดทำข้อมูลและผู้อนุมัติการส่งข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของการส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้นและให้บริษัทจดทะเบียนเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่ถูกส่งโดยบริษัทเอง